

SERIES Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง

Hope cluster โควิดนี้ยังมีหวัง ลำดับที่ 8

เรียบเรียงโดย ชัยวัฒน์ อหันทริก



ชื่อ น.ส.สิริมาดา ชื่อเล่น แอ้ม อายุ 18 ปี อาชีพ นักเรียน อยู่แถวหลักสี่
 มีความฝัน อยากรับงานที่เกี่ยวกับแฟชั่น เครื่องสำอางเป็นของตัวเองและอยากจะทำ
 เปิดร้านคาเฟ่เป็นของตัวเองค่ะ การทำแบรนด์เครื่องสำอางจะทำเพราะใช้เครื่องสำอาง
 อยู่แล้วคือ จำพวกสกินแคร์และลิปสติกต่าง ๆ มาหลายยี่ห้อแล้ว แต่ที่ชอบมากที่สุดคือ
 เครื่องสำอางใน 7-11 มีหลายแบรนด์ที่เข้ามาและมาจัดจำหน่ายทำให้สะดวกในการหาซื้อได้ง่าย
 ถ้าได้มีธุรกิจเป็นของตนเองก็จะทำให้มีขนาดของสินค้าที่พกพาสะดวกเป็นส่วนใหญ่
 และความหลากหลายด้านสรรพคุณ เพื่อนำไปวางขายใน 7-11 ได้ด้วย ในตอนนี้ก็สมัครเข้า
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ก็คิดว่าจะเรียนในมหาวิทยาลัยไปก่อนให้มีความรู้เป็นพื้นฐาน แล้วค่อย
 ศึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจเพิ่มเติมในภายหลัง คิดว่าการทำธุรกิจก็มีความอยากอยู่แล้ว เพราะมี

หลายองค์ประกอบแต่ก็ต้องแลกด้วยความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งต้นทุน พนักงาน การพัฒนาสินค้า ให้มีความทันสมัย ความหลากหลายแปลกใหม่กับผู้บริโภค

ตั้งแต่มีโควิดก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องที่รัฐบาลล็อกดาวน์ทั้งประเทศ เพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนเปิดเทอมแล้วจำเป็นต้องเรียนออนไลน์ การเรียนออนไลน์สำหรับหนู หนูคิดว่ามันค่อนข้างมีข้อเสียมากกว่าข้อดี เพราะการเรียนออนไลน์มันจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการเรียนถึงจะสามารถเรียนได้ แต่สำหรับบางคนที่ไม่มีเทคโนโลยีไว้สำหรับใช้เรียนออนไลน์มันทำให้เขาอาจจะเรียนไม่ทันเพื่อน ๆ หรือได้รับความรู้ไม่เต็มที่มากพอเท่ากับการเรียนในห้องเรียน แต่ต่อให้คนที่มีความพร้อมจริงการเรียนออนไลน์ ก็ไม่ใช่ว่าจะได้รับความรู้เต็มที่ เพราะเนื่องจากการที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี หรืออุปกรณ์มีปัญหาเรียนไม่รู้เรื่อง ทำให้ไม่ได้รับความรู้ได้เท่ากับการเรียนในห้องเรียนที่เราจะสามารถยกมือถามอาจารย์ได้ และปัญหาเหล่านี้ทำให้นักเรียน ม.6 ที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบมาก เพราะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน และผลกระทบนี้ทำให้เกิดโรคเครียดด้วย

ส่วนผลกระทบต่อตัวหนูและครอบครัว อาจจะน้อยกว่าคนอื่น ทางครอบครัวหนูทำอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน สายงานไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงเท่าไร รายได้ไม่ได้ถูกลด แต่ต้องปรับตัวในการใช้เงินให้ประหยัดมากขึ้น เพราะมีความกังวลมากกว่า อันเนื่องมาจากปัญหาทางานที่ส่งผลกระทบอยู่เกือบ ๆ จะทุกภาคส่วน อย่างเช่น เพื่อนฝูงของพ่อแม่มายืมเงิน เพราะชำระหนี้ไม่ทัน มีภาระค่าเทอม ค่าบ้าน ค่ารถ บางครั้งก็ช่วยได้เท่าที่ทำได้ ทำให้มีความกังวล ถ้าครอบครัวหนูไม่ประหยัดในวันนี้ อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตอันใกล้ ๆ เพราะถ้ายังไม่สามารถขจัดโควิดให้หมดไปจากคนไทยได้

โครงการจากภาครัฐ แต่ละโครงการที่รัฐบาลทำขึ้นมา หนูไม่ได้เข้าร่วมเลย ควรมีความคิดการจัดการในการแก้ไขปัญหาโควิดมากกว่านี้ ควรทำให้แต่ละโครงการเข้าถึงได้ทุกคน ไม่ใช่ให้เขามานั่งรอข้ามวัน ข้ามคืนเพื่อรอได้สิทธิ์ที่เหมือนชิงโชคว่าจะได้มัย และแต่ละโครงการที่คิดมาเหมือนไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนเลย เช่น โครงการเที่ยวด้วยกัน คือบอกให้อยู่บ้านแล้วจะคิดโครงการนี้มาเพื่ออะไร ได้มาก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนอยู่แล้ว เพราะโควิดมันระบาดอยู่ และแต่ละโครงการก็ดูเขามาอีก เหมือนเพิ่มหนี้ให้ประเทศแล้วดันไปซื้ออาวุธมาอีก เอามาทำอะไรคะ แทนที่จะเอาเงินไปช่วยประชาชน ช่วยซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ซื้อวัคซีนที่มีคุณภาพมากกว่านี้ ดันไปซื้ออาวุธอะไรมาก็ไม่รู้ คนทั้งประเทศจะอดตายกันอยู่ละควรหาวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดที่ไตร่ตรองถึงความเหมาะสมมากกว่านี้นะคะ ไม่ใช่คิดอะไรที่มันไม่รอบคอบแบบนี้ แล้วเอามาใช้กับประชาชน

การใช้ชีวิตในปัจจุบันที่มีสถานการณ์โควิดเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ต้องระวังตัวมากกว่าเดิม ในการไปซื้อของก็ต้องใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ ฉีดแอลกอฮอล์ทั้งมือตนเองและสิ่งของที่ได้ซื้อมายื่นให้ห่างจากผู้อื่น ที่เลือกดูข่าวจากใน facebook เพราะมีรายละเอียดเยอะ และก็มีการออกมา

ให้ข้อมูลเรื่องโควิดทุกวัน เช่น ยอดผู้ติดเชื้อในแต่ละวัน วิธีการป้องกันตนเองจากผู้อื่น ขในการเข้ามหาวิทยาลัยปีนี้ก็ต้องทำตัวเองให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ทั้งเรื่องการเดินทาง การเรียนในห้องเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมต่าง ๆ ก็ต้องเว้นระยะให้ห่างจากผู้อื่น เพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคไปแพร่ให้กับคนในบ้านที่มีทั้ง พ่อแม่และย่าที่เป็นผู้สูงอายุด้วย

เรื่องความหวังเกี่ยวกับโควิด ก็ไม่รู้จะคิดอะไร มันเป็นเรื่องใหม่ของหนู หากหนูมีโอกาสได้เข้ารับวัคซีนดี ๆ ไม่มีผลข้างเคียง ใด ๆ ก็คิดว่าชีวิตหลังโรคระบาดจะสามารถกับเข้าสู่สภาวะปกติได้ใช้ชีวิตปกติ และส่วนเรื่องการเรียนในเทอมหน้านี้หนูจะตั้งใจเรียน วางแผนชีวิต เพราะไม่รู้จะเกิดเหตุการณ์ไฉนขึ้นมาอีก และจะต้องป้องกันตัวเองสักระยะหนึ่ง หนูจะต้องติดตามข่าวสารภาครัฐ ข่าวทางโซเชียลมีเดียอย่างใกล้ชิด ในแง่ของรัฐก็อยากให้ใส่ใจประชาชนดูบ้าง เหมือนที่รัฐดูแล สว.ที่ไม่ได้เลือกมาจากประชาริปไตย

FB: สิริมาดา แสงสมิ

สัมภาษณ์เมื่อ พฤษภาคม 2564